

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๕๐๙



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึงหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๙๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย
(le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)”
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบันทึกคำขอของงบประมาณ
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) จึงขยายระยะเวลา
ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณลงในระบบสารสนเทศฯ จากกำหนดการเดิม ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ตามตารางแนวทางการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณลงในระบบสารสนเทศฯ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำเอกสารโครงการ
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่จังหวัดแต่งตั้ง เป็นเอกสารตัวจริง
จำนวนโครงการละ ๓ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ต่อ ๑ ชุดโครงการ โดยจังหวัดจะได้แจ้งกำหนดการ
จัดส่งเอกสารโครงการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เรียนมาเพื่อแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ

(เอกสารแนบท้ายหนังสือจังหวัดแพร่ ค่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

แนวทางการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ละรายการกำหนด จัดส่งให้จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง

๒. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกคำของบประมาณตามข้อ ๑. ลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)" ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

วันที่	ระบบเปิดให้บันทึก
9 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น, ประปา, แหล่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
16 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน, ลานกีฬา/สนามกีฬา, ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการติดตั้งกล้อง CCTV
23 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอน และครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ

๓. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน ซึ่งได้บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)" เรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเอกสารจำนวนชุดตามหลักเกณฑ์การเสนอคำขอตั้งงบประมาณแต่ละรายการกำหนด ให้จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง โครงการตามระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด